

ฉบับที่ 6

ปีงบประมาณ
2566



รับฟังทุกความคิดเห็น...เกาะติดทุกประเด็น
ของชาวชุมชน แจ้งข้อมูล เเบาะแส และเสนอแนะ
แนวทางพัฒนาท้องถิ่นได้ที่
www.samutprakancity.go.th

MAGAZINE

ฉบับกระแส ปทุมธานี

รอบรู้ ทันข่าว...เพื่อชาวนครสมุทรปราการ



Big Cleaning Day

พัฒนาวัดด้วย
แนวทาง 5 ส

อ่านต่อหน้า 8-9



คณะผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน
โครงการปรับปรุงลานข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

อ่านต่อหน้า 3



โครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่
กิจกรรมบริการสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชน

อ่านต่อหน้า 6-7



เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
มหิศรภูมิพลาชาวราภุฑูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ



ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
เทศบาลนครสมุทรปราการ



คณะผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการปรับปรุง ลานข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมือง



นางประภาพร อัครเวม นายเทศมนตรีนครสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายธนเสฏฐ์ อุดมวงศ์ยนต์ และ นายสรวิศ เต่าทอง รองนายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นางสาวนันท์ธิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เข้ากราบสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และเยี่ยมชมความคืบหน้าการดำเนินโครงการปรับปรุงลานข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมือง พร้อมทั้งตรวจสอบความเรียบร้อยและเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการปรับปรุงพื้นที่ สำหรับใช้ทำกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนพักผ่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ รวมถึงตลาดเชิงท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองปากน้ำ ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวในพื้นที่และนอกพื้นที่ให้เข้ามาท่องเที่ยวจับจ่ายซื้อของ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและเพิ่มทัศนียภาพความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองปากน้ำ ■



**กองบรรณาธิการ
ฉบับกระแสปากน้ำ**
หากต้องการแสดงความคิดเห็น
หรือมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อ
0 2382 6199 ต่อ 236
www.samutprakancity.go.th
Page เทศบาลนครสมุทรปราการ

ที่ปรึกษา :
นางประภาพร อัครเวม
นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ
นายสหัส ตูจินดา รองนายกเทศมนตรี
นายสมนึก เตรณานนท์ รองนายกเทศมนตรี
นายธนเสฏฐ์ อุดมวงศ์ยนต์ รองนายกเทศมนตรี
นายสรวิศ เต่าทอง รองนายกเทศมนตรี
นายสิริชัย เกษรสิทธิ์ ปลัดเทศบาล

คณะทำงาน :
นางสาวสมฤดี อรรถศิริพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

นางสาวกวิณา เมื่อกแก้ว
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นายสุภาพ ประภาสสวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ

เจ้าของ :
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0 2382 6199
โทรสาร : 0 2382 6160
0 2388 0503



โครงการรณรงค์ การคัดแยกขยะมูลฝอย ขยะอินทรีย์ และขยะอันตราย อย่างถูกวิธีในชุมชน



นางประภาพร อัครเวท นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการ “รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย ขยะอินทรีย์ และขยะอันตราย อย่างถูกวิธีในชุมชน” โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการ, คณะสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน และได้รับเกียรติจาก นางสาวชนม์ทิศา อัครเวท ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมจากทุกชุมชนของเทศบาลนครสมุทรปราการ

กิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย ขยะอินทรีย์ และขยะอันตรายอย่างถูกวิธีในชุมชน, การจัดการขยะในครัวเรือน การอบรมภาคปฏิบัติ จำนวน 2 ฐาน คือ ฐานที่ 1 การทำถังขยะเปียก และ ฐานที่ 2 การทำ EM BALL บำบัดน้ำเสีย และนำผู้เข้าร่วมอบรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลนครสมุทรปราการพร้อมมอบสารปรับปรุงดิน (ปุ๋ยอินทรีย์) ให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาเพื่อนำไปใช้เป็นตัวต้นแบบ ต่อยอดองค์ความรู้เพื่อการดำเนินการในชุมชนต่อไป



นางประภาพร อัครเวท นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ กล่าวว่า “เทศบาลนครสมุทรปราการเล็งเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและประชาชนในพื้นที่ สร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจในการลดและคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ โดยเริ่มจากตนเอง ครอบคลุม ขยายผลไปสู่ชุมชน เป็นการนำทรัพยากรกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่อย่างมีคุณค่า อันจะส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและน่าอยู่ ประชาชนมีสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ■

ประชุมสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566



สภาเทศบาลนครสมุทรปราการ จัดการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี คณะสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ, คณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมและขออนุมัติในญัตติเรื่องต่างๆ อาทิ การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่, การขอรับความเห็นชอบยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ และเทศบาลตำบลบางเมือง, การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ฯลฯ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาลงมติเห็นชอบตามญัตติที่เสนอในระเบียบวาระต่างๆ โดยยึดหลักให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนและชุมชน ครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ ■



ประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับนคร ครั้งที่ 2/2566



เทศบาลนครสมุทรปราการ จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับนคร ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วน ประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการ นายสมนึก เตรณานนท์ นายธนเสฏฐ์ อุดมวงค์ยนต์ นายสรวิศ เต่าทอง รองนายกเทศมนตรี, นายประสิทธิ์ แพ้ใหญ่ จำเอก สิทธิทัศน์ แก้วไผ่ยูล รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ, คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ, คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ, ตัวแทนจากภาคส่วนราชการและประชาชนทั้ง 31 ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครสมุทรปราการ



การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับนคร จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอ แสดงความคิดเห็น และร่วมพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนเปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ สำหรับนำมาพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ■



โครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ กิจกรรมบริการสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชน



นางประภาพร อัครเวม นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, คณะสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม “โครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่เทศบาลนครสมุทรปราการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกการบริการสาธารณสุขในด้านต่างๆ ให้แก่ประชาชนทุกชุมชนในเขตพื้นที่ ที่ไม่มีเวลามาขอรับบริการที่สำนักงานในเวลาราชการ รวมทั้งเปิดรับฟังข้อเสนอแนะของประชาชน โดยจัดประชุมเพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนชุมชน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชนตรงจุด โดยกิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย

- กิจกรรมตรวจสุขภาพ / ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้กับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง
- กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว
- แจกสารปรับปรุงดิน (ปุ๋ยอินทรีย์)
- เก็บขยะชิ้นใหญ่และพัฒนาความสะอาด
- สำรวจข้อมูลชุมชนและประชุมเพื่อจัดแผนชุมชน
- สำรวจ ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง / ให้คำแนะนำการใช้ และวิธีเก็บรักษา
- ให้คำปรึกษาด้านภาษี / การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร / งานทะเบียนราษฎรฯ และงานด้านต่างๆ จากทุกส่วนงานของเทศบาล
- กิจกรรมนันทนาการ / กิจกรรมฝึกอาชีพ / กิจกรรมสำหรับเด็ก
- ให้บริการตัดผมฟรีแก่ประชาชน โดยคณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ



กิจกรรมตรวจสุขภาพ / ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง



กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว



ให้คำปรึกษาด้านภาษี และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



ให้คำปรึกษาด้านการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร



กิจกรรมนันทนาการ / กิจกรรมสำหรับเด็ก



สำรวจข้อมูลชุมชนและประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน



สำรวจ ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง / ให้คำแนะนำการใช้และวิธีรักษา



เก็บขยะชิ้นใหญ่และพัฒนาความสะอาด



ให้บริการตัดผมฟรีแก่ประชาชน โดยคณะครูและนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ



แจกสารปรับปรุงดิน (ปุ๋ยอินทรีย์)

นางประภาพร อัครเวทมน นายเทศมนตรีนครสมุทรปราการ กล่าวว่า “โครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ เป็นกิจกรรมบริการสาธารณะเชิงรุกนอกเวลาราชการ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทั้งยังเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการชุมชนและประชาชน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อเสนอนะและองค์ความรู้ เกิดการบูรณาการร่วมกันโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นชุมชนอย่างยั่งยืนโดยมีแผนออกหน่วยในทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันพฤหัสบดี เวลา 17.00-20.00 น. ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม ถึง วันที่ 25 กันยายน 2566” ■



Big Cleaning Day

พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส



นางประภาพร อัครวิเศษ นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ ร่วมกับ นางสาวชนม์ทิศา อัครวิเศษ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, คณะสมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงาน, เจ้าหน้าที่, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ

หมู่บ้าน (อสม.) และประชาชน ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day พื้นที่วัดในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ ตามแนวทางของโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส” โดยร่วมกันทำความสะอาดศาสนสถานในเขตพื้นที่ จำนวน 5 แห่ง คือ วัดชัยมงคล, วัดในสองวิหาร, วัดพิชัยสงคราม, วัดกลางวรวิหาร และวัดมawangษ์



วัดชัยมงคล



วัดพิชัยสงคราม



วัดในสองวิหาร



วัดกลางวรวิหาร



วัดหลวงปู่

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณวัด โดยร่วมกันจัดเก็บขยะ ถัดล้างทำความสะอาดจุดบริการห้องน้ำสาธารณะที่มีประชาชนเข้ามาใช้บริการ และพื้นที่ต่างๆ ภายในวัด เพื่อให้พระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาใช้พื้นที่เพื่อประกอบศาสนกิจ ได้รับความสะอาด ปลอดภัย และมีสุขอนามัยที่ดี

นางประภาพร อัครเวท นนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ กล่าวว่า “เทศบาลนครสมุทรปราการตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ วัดถือเป็นศูนย์กลางของชุมชน ในแต่ละวันจะมีประชาชนเข้ามาทำบุญไหว้พระเป็นจำนวนมาก โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบและมีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมสู่ประชาชนโดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง โดยร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในวัดให้เกิดความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีบรรยากาศที่เหมาะสม เอื้ออำนวยต่อการศึกษารเรียนรู้พุทธศาสนาของพระภิกษุสงฆ์ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนสืบไป” ■

กิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพ กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 วัดชัยมงคล

นายธนเสฏฐ์ อุดมวงศ์ยนต์ รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ เข้าตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานในเขตพื้นที่ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 วัดชัยมงคล เทศบาลนครสมุทรปราการ รวมทั้งได้ร่วมทดสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์ตรวจสุขภาพด้วยตนเอง เพื่อดูแลให้บริการประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย ให้บริการตรวจสุขภาพตา, ตรวจการมองเห็น, ตรวจจอประสาทตา ด้วยเครื่องตรวจ (Fundus Camera) และตรวจสุขภาพเท้า



กิจกรรมในครั้งนี้เป็นหนึ่งในบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุกที่เทศบาลนครสมุทรปราการได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุซึ่งขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเอง ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงของโรค ลดโอกาสที่ผู้ป่วยจะสูญเสียการมองเห็น รวมถึงเป็นการเฝ้าระวังและสามารถส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาได้อย่างทันทั่วทั้งที่ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป ■

ประชุมประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตพื้นที่เทศบาลนครสมุทรปราการ



นายธนเสฏฐ์ อุดมวงศ์ยนต์ รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 วัดชัยมงคล พร้อมด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสมุทรปราการ เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานให้ประธาน อสม. ได้รับทราบและนำไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิก อสม. ในชุมชน อาทิ การทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เช่น การควบคุมและป้องกันไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน, การเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่อช่วยเหลือดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยเน้นย้ำหลักการการทำงานต้องมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทุกคนในพื้นที่ตามนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะสม ■





บริการจัดทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลนครสมุทรปราการ



สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครสมุทรปราการ นำเจ้าหน้าที่ออกหน่วยให้บริการจัดทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุบริเวณถนนจ๊กกะพาก ซึ่งมีอุปสรรคในการเคลื่อนไหว ไม่สามารถเดินทางมาทำบัตรประจำตัวประชาชนที่เทศบาลนครสมุทรปราการได้ด้วยตนเอง ได้มีบัตรประชาชนที่เป็นปัจจุบันสามารถนำไปใช้แสดงตนเพื่อเข้าถึงสิทธิและบริการต่างๆ จากภาครัฐและเอกชน

ได้สะดวกรวดเร็ว เทศบาลนครสมุทรปราการตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำบัตรประชาชนให้กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครสมุทรปราการสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครสมุทรปราการ โทร. 0 2382 6199 ต่อ 213, 308 ในวันและเวลาราชการ ■

ตรวจสอบอุปกรณ์ และระดับเพลิง เตรียมความพร้อมใช้งาน ในสถานการณ์ฉุกเฉิน



งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครสมุทรปราการ นำรถดับเพลิงออกตรวจเช็คระบบปั้มน้ำ วัสดุ อุปกรณ์ และถังดับเพลิงให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน เพื่อรองรับเหตุอัคคีภัยหรือสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในเขตพื้นที่เทศบาลนครสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียง ให้สามารถป้องกันและระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์และมีประสิทธิภาพ ป้องกันการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งทรัพย์สินของรัฐ หรือให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนรวมถึงเกิดความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน



หากพบเห็นหรือประสบเหตุอัคคีภัย สามารถแจ้งได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครสมุทรปราการ โทร. 0 2389 1010 และ 0 2389 1015 ตลอด 24 ชั่วโมง ■





ขุดลอกคลองตะเคียน ปรับปรุงระบบระบายน้ำ และสิ่งแวดล้อม



เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในคลองตะเคียนให้เกิดความคล่องตัว ป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมตัวของดินโคลน ขยะและวัชพืช ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะน้ำเน่าเสียส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เทศบาลนครสมุทรปราการได้เข้าดำเนินการพัฒนาแก้ไข โดยนำเรือขุดลอกดินโคลน กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ภายในคลองตะเคียนอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา เพื่อให้การระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

นายสรวิศ เต่าทอง รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ กล่าวว่า “คณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการ นำโดยนางประภาพร อัครวิเศษ นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ มีความห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและการระบายน้ำ เทศบาลนครสมุทรปราการได้เข้าดำเนินการขุดลอกคลองตะเคียนอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ตั้งแต่บริเวณชุมชนสายลวด ซอย 3 (เจริญกุล), ด้านหลังชุมชนเฟื่องฟ้า, ซอยข้างโรงเรียนสมุทรปราการ (บริเวณโรงเหล็ก) โดยจะดำเนินการขุดลอกคลองตลอดทั้งสายจนถึงจุดบรรจบคลองปากน้ำบริเวณชุมชนห้วยน้ำวน พร้อมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้เกิดความสวยงามสะอาดตา สร้างสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน”



ชุมชนสายลวด ซอย 3 (เจริญกุล)



ด้านหลังชุมชนเฟื่องฟ้า



ตรวจสอบไฟ
ชุมชนบางปิ้ง



ตรวจสอบไฟถนนสุขุมวิท
ซอย 37 (ซอยเพิ่มเติม)



เก็บสายสื่อสาร
ถนนประโคนชัย



เก็บสายสื่อสาร
ถนนท้ายบ้าน ซอย 19



เก็บสายสื่อสาร
วัดชัยมงคล



ตรวจสอบไฟชุมชนคลองเต้เกิดฝั่งตะวันออก

ซ่อมไฟส่องสว่าง - จัดเก็บสายสื่อสาร

สำนักช่าง เข้าดำเนินการตรวจสอบไฟส่องสว่างทางสาธารณะบริเวณต่างๆ ในเขตพื้นที่ อาทิจ ชุมชนคลองเต้เกิดฝั่งตะวันออก, ชุมชนบางปิ้ง, ถนนสุขุมวิท ซอย 37 (ซอยเพิ่มเติม) เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ให้มีแสงสว่างเพียงพอสำหรับใช้เส้นทางสัญจรได้โดยสะดวก เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน รวมทั้งจัดเก็บสายสื่อสารที่ห้อยต่ำในหลายจุด อาทิจ ชุมชนวัดชัยมงคล, ถนนท้ายบ้าน ซอย 19, ถนนประโคนชัย ตรงข้ามศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน รวมถึงยวดยานพาหนะที่สัญจรผ่านไป-มา ■

ซ่อมบำรุง รักษาดูแลระบบสาธารณูปโภค เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวปากน้ำ



ก่อนทำ



หลังทำ

ชุมชนตรอกถ่าน



ก่อนทำ



หลังทำ

ถนนศิริราชกูร์ศรีครธา

ซ่อมแซมเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ

สำนักช่าง เข้าดำเนินการซ่อมแซมเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำทดแทนของเดิมในชุมชนและบริเวณต่างๆ อาทิจ ถนนศิริราชกูร์ศรีครธา, ชุมชนตรอกถ่าน, ถนนเทศบาล 4, ถนนสุขุมวิท 23 (กันตะบุตร) ฯลฯ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สร้างความสะอาดและความปลอดภัยในการใช้พื้นที่ของประชาชน ■

พัฒนาสภาพแวดล้อม ตัดเก็บขยะ กำจัดวัชพืชในคูคลอง

เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบริเวณคูคลองให้มีความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้ออกดำเนินการพัฒนาปรับปรุง ซอนตัดเก็บขยะ กำจัดวัชพืช ภายในคูคลองต่างๆ ในเขตพื้นที่ อาทิจ คลองหิน, คลองร่มเย็น ฯลฯ ให้เกิดความสะอาด ไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค ให้การระบายน้ำเกิดความคล่องตัว มีภูมิทัศน์รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดี ■



คลองร่มเย็น



คลองหิน

หวานยามเย็นที่ ร้านปังนึ่งนุ่มนิ่ม ถนนท้ายบ้าน



ร้านขนมปังสังขยาเล็กๆ ริมนถนนท้ายบ้าน ตรงข้ามสวนสาธารณะ ป้อมปึกกา ที่เหมาะจะเป็นแหล่งนัดพบยามเย็นของทุกวัย ฝนตกพราๆ มานั่งดื่มเครื่องดื่มหรือจิบชาร้อน จิ้มขนมปังอุ่นๆ กับสังขยารสชาติเข้มข้น ฝีมือคุณแบ่งเจ้าของร้านผู้เรียนจบด้านคหกรรมมาโดยตรง จึงเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ บวกด้วยเทคนิคเฉพาะตัว จึงได้สังขยาเนื้อเนียนสวย รสชาติกลมกล่อมหอมกลิ่นใบเตยที่ปลูกเอง ออกหวานหน่อยเอาใจสายหวานที่อาจเพิ่งกลับจากเดินออกกำลังกายจากสวนสาธารณะป้อมปึกกาฝั่งตรงข้าม มานั่งเติมพลังงานให้อิ่มท้อง ส่วนขนมปังที่ใช้ทั้งรสชาโคลสีด้า รสปีตรูตสีแดงสวย รสช็อกโกแลตสีน้ำตาลเข้ม หรือรสกาแฟสีน้ำตาลอ่อน ก็มาจากสูตรรสชาติไม่ได้เติมแต่งด้วยสีสังเคราะห์ใดๆ ลูกค้าจึงกินขนมปังนุ่มนิ่มสีสวยได้อย่างสบายใจแน่นอน

แม้จะเป็นร้านที่เปิดมายังไม่ถึงปี แต่ก็มีประสบการณ์จากร้านเก่าที่ซอยวัดกลาง (วัดกลางวรวิหาร) รวมถึงความรู้งานคหกรรมจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่มีชื่อเสียงทางด้านนี้มายาวนาน อีกทั้งยังเคยผ่านประสบการณ์เป็นพนักงานแผนกครัวโรงแรมดังในกรุงเทพฯ ซึ่งก็ช่วยการันตีความอร่อยในราคาที่กินอิ่ม กับบรรยากาศเรือนแถวไม้เก่า ตกแต่งสไตล์วินเทจ ที่จะพาเราย้อนไปสู่ยุคสมัยที่ขนมปังสังขยาได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สำหรับราคา 40 บาท แบบเป็นเซตจะได้ ขนมปังแพ 2 ก้อน + สังขยาใบเตยสังขยาเผือก และสังขยาไข่เค็ม แนะนำให้ชวนเพื่อนไปช่วยจิ้ม เพราะขนมปัง 2 ก้อนอาจจะอิ่มเกินไปหน่อยสำหรับคนกระเพาะเล็ก ■



ร้านปังนึ่งนุ่มนิ่ม

- 📍 เลขที่ 148 ถนนท้ายบ้าน ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
- 🕒 เปิดบริการทุกวัน : เวลา 17.00-24.00 น.
- ☎ โทร. 09 6930 9559
- 📘 Facebook : ปังนึ่งนุ่มนิ่ม
- 📱 LINEMAN



นครปากน้ำรู้

จัดการขยะและเพิ่มมูลค่า ด้วยหลัก 3Rs

“ขยะ” เป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะในปริมาณมากๆ ต้องใช้เวลาและพื้นที่ขนาดใหญ่เนื่องจากขยะแต่ละชิ้นแต่ละประเภท ขั้นตอนที่แตกต่างกันไป วิธีที่จะช่วยแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเพื่อป้องกันปัญหาก็คือ การคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีและเพิ่มมูลค่า โดยจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางด้วยกระบวนการ 3Rs เพื่อให้เกิดการลดปริมาณของขยะมูลฝอยที่จะเกิดขึ้น ทำให้เกิดการใช้จ่าย รวมทั้งเพิ่มมูลค่านำรายได้กลับคืนสู่ครัวเรือน

Reduce an (ลดก่อนใช้)

ลดการใช้ถุงพลาสติกหันมาใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าแทน กินข้าวที่ร้านกินให้หมด ใช้กล่องโฟมย่อยสลายได้ หลีกเลี่ยงการเลือกซื้อสินค้าชนิดใช้ครั้งเดียว ใช้แก้วน้ำส่วนตัว หลีกเลี่ยงสินค้าที่มีหีบห่อบรรจุภัณฑ์หลายชั้น ใช้ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดมือ แทนการใช้กระดาษทิชชู

Reuse ใช้ซ้ำ (ใช้ให้คุ้มค่า)

ใช้กระดาษทั้ง 2 ด้าน สิ่งประดิษฐ์เพื่อใช้ประโยชน์ใหม่ บริจาคหรือขายสิ่งที่ไม่ได้ใช้แล้ว กิจกรรมตลาดนัดมือสอง ใช้บรรจุภัณฑ์ซ้ำหลายครั้ง ก่อนทิ้ง เสื้อผ้าเก่านำไปบริจาคหรือนำมาทำไม้ถูพื้น ซ่อมแซมอุปกรณ์สิ่งของต่างๆ



Recycle นำกลับมาใช้ใหม่

คัดแยกขยะที่สามารถรีไซเคิล เช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก โลหะ/อลูมิเนียม ฯลฯ ออกจากขยะประเภทอื่นๆ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ นำขยะอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ เช่น ทำน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ผลิตแก๊สชีวภาพ เป็นต้น

หลายคนอาจมีความคิดว่า ขยะที่ถูกนำมาทิ้งนั้นไร้ค่าไร้ราคา แต่หากเรารู้จักวิธีการคัดแยกที่ถูกต้อง นอกจากเป็นการลดปริมาณขยะ ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับเรา มาช่วยคัดแยกขยะในครัวเรือนตั้งแต่วันนี้นักเถอะ ■

ขยะรอบตัวมีมูลค่ากว่าที่คิด

ตัวอย่างและราคาขยะ Recycle แต่ละชนิด

ชื่อสินค้า	ราคา (บาท) / หน่วย
ขวดเบียร์ข้าง / ใบ	0.50-0.70
ขวดเบียร์ลิโอ / ใบ	
ขวดเบียร์ข้าง / กล่อง	13.00-15.00
ขวดเบียร์ลิโอ / กล่อง	
ขวดหงส์ทอง (700 ซีซี) / กล่อง	23.50
ขวดเครื่องดื่มชูกำลัง / กก.	1.33
กระดาษแข็งกล่องน้ำตาล / กก.	4.60
กระดาษขาว-ดำ / กก.	6.45
ขวดน้ำ PET / กก.	11.30
ขวดน้ำขาว-ขุ่น / กก.	11.00
ขวดน้ำ PET ใส (สกปรก) / กก.	2.00
กระป๋องอะลูมิเนียม / กก.	34.00
ลังกระดาษ / กก.	3.50
กระดาษกล่องนม-ถุงนม / กก.	1.40
ถุงหิ้วหัวล้างสะอาด / กก.	6.00



เรียบเรียงข้อมูล : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ดูแลสุขภาพต่อเนื่อง พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้ชุมชน



นางทิพย์ หมีนสงค์
รองประธานชุมชนหมู่บ้านร่มเย็น

“ดิฉันเป็นรองประธาน รักษาการประธานชุมชน มาประมาณหนึ่งปีตั้งแต่ประธานชุมชนคนเก่าเสียชีวิต ชุมชนหมู่บ้านร่มเย็นมีผู้อยู่อาศัยประมาณ 200 ครัวเรือน เป็นชุมชนขนาดกลาง ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรที่นำเป็นห่วง เพราะทางเทศบาลนครฯ ดูแลดีมาก ทั้งเรื่องระบบสาธารณสุขโรค ถนนหนทาง ไฟฟ้า ชยะ และการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง มีของมาแจกเด็กแรกเกิด นอกจากนี้ก็มีการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข แมว บริการตรวจสุขภาพฯลฯ โดยทางชุมชนเราจะมีย อสม. 13 คน ที่ร่วมกันในการออกเยี่ยมผู้ป่วย เมื่อขาดเหลืออะไรก็จะแจ้งกับทางเทศบาลนครฯ ซึ่งก็จะได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทุกครั้ง ปัจจุบันนี้ชุมชนเราจึงอยู่กันอย่างสะดวกสบาย ปลอดภัย ไม่มีปัญหาอะไรเลย เทศบาลนครฯ เข้ามาดูแลตลอด”

นางรัตนา วงษ์ชัย

ประธานชุมชนท้ายบ้าน 40 (นำผล 2)

“รับหน้าที่ประธานชุมชนท้ายบ้าน 40 มา 10 กว่าปีแล้ว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่าหลายๆ เรื่องในชุมชนดีขึ้นมาก เช่น เมื่อทางชุมชนแจ้งเรื่องเข้าไป เทศบาลนครฯ ก็จะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาแก้ไขปัญหอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟถนนดับ ท่อน้ำตัน ปัญหาขยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบสาธารณสุขที่ทำให้ชาวชุมชนเข้าถึงได้ง่าย ทั้งการลงพื้นที่ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบของใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการและเด็กแรกเกิด พวกผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แอลกอฮอล์ เบาะรองนอนสำหรับเด็กอ่อน การส่งรถมารับผู้ป่วยติดเตียงไปโรงพยาบาล จัดอบรมเพิ่มเติมความรู้ให้ อสม. การทำงานเชิงรุกของเทศบาลนครฯ ทำให้ตอนนี้แทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลย เพราะเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลให้หมดเรียบร้อย ขาดเหลืออะไรเมื่อเราแจ้งไปก็จะเข้ามาแก้ไขให้ในทันที”



นายอนุวัฒน์ รัตนิตย์

ประธานชุมชนสายลวด ซอย 5 (เฉลิมชัย)

“ทุกๆ ปัญหาในชุมชนสายลวด ซอย 5 ได้รับการแก้ไขมาโดยตลอด เมื่อชาวบ้านมีปัญหอะไรก็จะแจ้งผ่านไลน์ชุมชน กรรมการชุมชนก็จะส่งเรื่องให้ทางเทศบาลนครฯ ผ่านไลน์กลุ่มประธานชุมชนของเทศบาลนครฯ อีกที่ ปัญหาก็จะได้รับการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วเสมอ นอกจากนี้ทางเทศบาลนครฯ ยังแวะมาเยี่ยมเยียนชุมชนอยู่เสมอ มีออกหน่วยตรวจสุขภาพชาวชุมชนอยู่บ่อยครั้ง นำของมามอบให้เด็กแรกเกิด ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ซึ่งโดยปกติแล้ว อสม. จะคอยดูแลผู้ป่วย มีการแบ่งหน้าที่กันว่าใครคอยดูแลผู้ป่วยบ้านไหน โดยจะมีการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยอยู่เป็นประจำ แล้วคอยแจ้งข่าวให้กับทางเทศบาลนครฯ เมื่อต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม เช่น เวลาที่ผู้ป่วยต้องไปพบหมอที่โรงพยาบาล ศูนย์กู้ชีพเทศบาลนครฯ จะส่งรถมารับโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทางเจ้าหน้าที่จะสอบถามเวลารับกลับด้วย ตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรที่นำเป็นห่วงเลย”

นางลาวัญญ์ ชื่นพิศา

ประธานชุมชนหัวน้ำวน

“ชุมชนหัวน้ำวนของเราไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไร เพราะทางเทศบาลนครฯ นำโดย นางประภาพร อัครเวม นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของเทศบาลนครฯ ให้การใส่ใจดูแลดีมาก พบเจอปัญหาอะไรเมื่อแจ้งเรื่องเข้าไป เจ้าหน้าที่ก็จะเข้ามาสอบถามและแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนในทันที ปัญหาที่พบในช่วงนี้ก็เป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แก้ไขได้รวดเร็วทุกครั้ง ชุมชนหัวน้ำวนมีประชากรประมาณ 200 กว่าหลังคาเรือน ตอนนี้เรามีผู้ป่วยติดเตียงเหลืออยู่ 3 ราย อสม. ทั้ง 10 คน จะเข้าไปดูแลติดตามอาการอยู่อย่างสม่ำเสมอ หากขาดเหลืออะไรเมื่อประสานไปทางเทศบาลนครฯ ก็จะได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการหมู่บ้าน, อสม. และเทศบาลนครฯ ที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพดีมาก”



แผนปฏิบัติงานพ่นหมอกควันกำจัดยุง

ประจำเดือนสิงหาคม 2566

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เทศบาลนครสมุทรปราการ โทร. 0 2395 2998

2 สิงหาคม 66	ถนนท้ายบ้าน ซอย 19 / ซอย 17 (มูลนิธิร่วมกตัญญู)	18 สิงหาคม 66	ชุมชนโค้งจรเข้ / ชุมชนนารถสุนทร / หน้า รพ.ยูวประสาทไวทยโยปถัมภ์
3 สิงหาคม 66	ถนนท้ายบ้าน ซอย 8 / ซอย 10 / ซอย 22 / ซอยข้างธนาคารไทยพาณิชย์	19 สิงหาคม 66	โรงเรียนอนุบาลฉัตรสุตา / โรงเรียนสุมนานัน / โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
4 สิงหาคม 66	ชุมชนเพ็ญรุทิต / ชุมชนคลองตะเคียนฝั่งตะวันตก	21 สิงหาคม 66	ถนนสุขุมวิท ซอย 27 (บุญศิริ 4/1) / ซอย 21 (บิมน้ำมัน) / ซอย 23 (กันตะบุตร)
5 สิงหาคม 66	โรงเรียนพรานีลวัชร / โรงเรียนอนุบาลสุวิชา / โรงเรียนบูรารักษ์	22 สิงหาคม 66	ชุมชนโรงนมตรามะลิ / ชุมชนศูนย์การค้าปากน้ำ / วัดมทาวงษ์
7 สิงหาคม 66	ชุมชนสายลวด ซอย 3 / ชุมชนสายลวด ซอย 5	23 สิงหาคม 66	ชุมชนกองรักษาการณ์ / ชุมชนนาวิปากน้ำ / ปากซอยบุญศิริ
8 สิงหาคม 66	ชุมชนสายลวด ซอย 4 / ชุมชนสายลวด ซอย 8	24 สิงหาคม 66	ชุมชนอักษรลักษณ์ / ชุมชนหมู่บ้านร่วมเย็น
9 สิงหาคม 66	ชุมชนสายลวดสะพานสาม / ถนนสายลวด ซอย 10 / ตู้ซ่อมรถเทรลเลอร์	25 สิงหาคม 66	ชุมชนบางปิ้ง / ชุมชนวัดชัยมงคล / วัดชัยมงคล / หน้าถนนสุขุมวิท
10 สิงหาคม 66	ถนนสายลวด ซอย 12 / โค้งโพธิ์ / โรงงานเม็ดพลาสติก / โรงงานแยกขยะ	26 สิงหาคม 66	โรงเรียนนพคุณวิทยา / โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน)
11 สิงหาคม 66	หมู่บ้านคูวิช / หน้า รพ.สมุทรปราการ / ถนนท้ายบ้าน ซอย 32 (จินดา 2) / สุสานท้ายบ้าน	28 สิงหาคม 66	ชุมชนวัดในสองวิหาร / ชุมชนศิริราษฎร์ศรัทธา / วัดในสองวิหาร
14 สิงหาคม 66	โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครฯ / โรงเรียนสมุทรปราการ	29 สิงหาคม 66	ชุมชนคลองตะเคียนฝั่งตะวันออก / ชุมชนหัวน้ำวน
15 สิงหาคม 66	ตลาดปากน้ำ / หลังศาลเจ้าพ่อหลักเมือง / ถนนประโคนชัย / หน้า รพ.เมืองสมุทร	30 สิงหาคม 66	ชุมชนเฟื่องฟ้า / หลังห้างบิ๊กซี / หลังป้อม ปตท. ซ่างห้างบิ๊กซี
16 สิงหาคม 66	ถนนเทศบาล 12 (ตรอกมะพร้าว) / ถนนเทศบาล 12 (ซอย รพ.เมืองสมุทร) / ถนนสุขุมวิท 33 (สมุทรพัฒนา)	31 สิงหาคม 66	ชุมชนวัดกลางบ้านใหม่ / ชุมชนนาทิมทอง / ตลาดราชา / วัดกลางวรวิหาร
17 สิงหาคม 66	ชุมชนซอยโบราณ / ถนนสุขุมวิท ซอย 6 (บางนางเกรง) / ชุมชนหมู่บ้านบุษบา 2		

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ก่อนออกดำเนินการฉีดพ่นจะมีการแจ้งผ่าน อสม. / ผู้นำชุมชน / ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อยืนยันให้ประชาชนทราบอีกครั้งหนึ่ง



แผนออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ เดือนสิงหาคม 2566

ทุกวันจันทร์, วันพุธ และวันพฤหัสบดี

เวลา 17.00-20.00 น.

วันพฤหัสบดี	3 สิงหาคม 66	ชุมชนนาทิมทอง
วันจันทร์	7 สิงหาคม 66	ชุมชนคลองตะเคียนฝั่งตะวันตก
วันพุธ	9 สิงหาคม 66	ชุมชนบางปิ้ง
วันพฤหัสบดี	10 สิงหาคม 66	ชุมชนวัดชัยมงคล
วันพุธ	16 สิงหาคม 66	ชุมชนหัวน้ำวน
วันพฤหัสบดี	17 สิงหาคม 66	ชุมชนคลองตะเคียนฝั่งตะวันออก
วันจันทร์	21 สิงหาคม 66	ชุมชนเพ็ญรุทิต
วันพุธ	23 สิงหาคม 66	ชุมชนสายลวด ซอย 3 (เจริญกุล)
วันพฤหัสบดี	24 สิงหาคม 66	ชุมชนสายลวด ซอย 5 (เฉลิมชัย)
วันจันทร์	28 สิงหาคม 66	ชุมชนเฟื่องฟ้า
วันพุธ	30 สิงหาคม 66	ชุมชนโค้งจรเข้
วันพฤหัสบดี	31 สิงหาคม 66	ชุมชนหมู่บ้านบุษบา 2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

f เทศบาลนครสมุทรปราการ และ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสมุทรปราการ
โทร. 0 2382 6199 ต่อ 222 ในวันและเวลาราชการ



กิจกรรม

- ประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนชุมชน
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สุนัขและแมว)
- กิจกรรม Big Cleaning Day เก็บขยะชิ้นใหญ่ให้ถึงหน้าบ้าน (เวลา 09.00-12.00 น.)
- แจกสารปรับปรุงดิน (ปุ๋ยอินทรีย์)
- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง และให้คำแนะนำการป้องกันอัคคีภัย
- บริการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาด้านต่างๆ อาทิ การชำระภาษี, การดูแลสิ่งแวดล้อม จากทุกส่วนงานของเทศบาล
- บริการตัดผมฟรี / กิจกรรมฝึกอาชีพ / กิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก